

**Lincoln Electric** เชื่อในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม รวมถึงการเคารพกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

เราทุ่มเทอย่างมากเพื่อคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีค่านิยมเหล่านี้แบบเดียวกับเรา

หลักการยาบรรณของพันธมิตรช่องทางจำหน่ายนี้กำหนดความคาดหวังที่เรามีต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน ผู้ทำการประกอบ และตัวแทนจำหน่ายของเรา

ความคาดหวังที่ระบุไว้ในหลักการยาบรรณนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจของเราว่าจะริเริ่มหรือต่อขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ความคาดหวังที่อธิบายไว้ในหลักการยาบรรณนี้ไม่ได้แทนที่ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในสัญญา แต่หลักการยาบรรณนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในสัญญา

### การตัดสินใจและการทุจริต

การตัดสินใจ การจ่ายเงินได้ๆ และ การจ่ายเงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องไม่เสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้

หรือยอมรับสิ่งที่มีมูลค่าที่อาจมองได้ว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่ชอบธรรม พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องไม่เสนอที่จะให้เงิน การท่องเที่ยว

ความบันเทิง หรือของขวัญแก่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐในนามของเรา

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องปฏิบัติตามแนวทางในการกำจัดกรให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติในธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD),

กฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐ (FCPA), กฎหมายว่าด้วยการตัดสินใจสินบนของสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act)

รวมถึงกฎหมายต่อต้านการตัดสินใจสินบนและการทุจริตของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

### การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจเป็นการ

จำกัดการแข่งขัน เช่น การกำหนดราคา การฮั้วประมูล การแบ่งตลาด การผูกขาดที่ผิดกฎหมาย การคว่ำบาตร

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนกับคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในรูปแบบอื่นๆ

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งการกระทำที่อาจมองได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรมด้วยเช่นกัน

### การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านการค้า

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีผลบังคับใช้ทั้งกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่ควบคุมการนำเข้า

การส่งออก การขายต่อ และการส่งกลับออกไปของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Lincoln Electric

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องไม่ขายหรือถ่ายโอนผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของ Lincoln Electric เพื่อการใช้งานปลายทางที่ห้ามกระทำ

หรือให้แก่ลูกค้าที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

หรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลในประเทศหรือเขตที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรแบบเบ็ดเสร็จ

### ผลประโยชน์ทับซ้อน

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น

รวมถึงในกรณีที่พนักงานคนหนึ่งของเราที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานคนหนึ่งของเราที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อธุรกิจของพันธมิตรช่องทางจำหน่าย

หรือเมื่อพนักงานคนหนึ่งของเราผลประโยชน์ทางการเงินในรูปแบบใดก็ตามในธุรกิจของพันธมิตรช่องทางจำหน่าย

### ของขวัญ การท่องเที่ยว และความบันเทิง

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องไม่ให้หรือรับสิ่งที่มีมูลค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่ชอบธรรมหรือเพื่อให้ส่งผลต่อความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจทางธุรกิจที่

เป็นธรรมและเป็นกลาง พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องแน่ใจว่าของขวัญ การจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว และความบันเทิงเป็นจำนวนที่เหมาะสม เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง

และสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ และเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องไม่เสนอที่จะให้เงิน การท่องเที่ยว ความบันเทิง

หรือของขวัญแก่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐในนามของเรา Lincoln Electric ห้ามไม่ให้ของขวัญ การท่องเที่ยว และความบันเทิงที่ผิดกฎหมาย ฟุ่มเฟือย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

หรือทำให้มองได้ว่าไม่เหมาะสม

### ข้อมูลที่เป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญา

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลทางธุรกิจ

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องรักษาความลับของความสัมพันธ์ทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของเรา และใช้ชื่อแบรนด์และเครื่องหมายการค้าของเราเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

### การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องหลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุนการฟอกเงิน พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องเฝ้าระวังกิจกรรมหรือธุรกรรมที่ไม่ปกติหรือน่าสงสัย ซึ่งอาจรวมถึงความพยายามในการชำระเงินเป็นเงินสด การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเงินทุนไปยังหรือจากประเทศหรือฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ข้อตกลงที่ซับซ้อนและไม่ปกติที่ไม่ได้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แท้จริง หรือความพยายามในการหลบเลี่ยงข้อกำหนดในการเก็บบันทึกหรือการรายงาน

### การตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องใช้ระบบการบริหารจัดการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามความคาดหวังเหล่านี้ เราอาจร้องขอให้มีการยืนยันถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

### การไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด

พันธมิตรช่องทางจำหน่ายต้องมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทุกรูปแบบทั้งที่เกิดขึ้นจาก แต่ไม่จำกัดเพียง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ความเป็นแม่ อคติทางเพศ และรสนิยมทางเพศ

### การรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ

หากคุณเชื่อหรือสงสัยว่าพนักงานของ Lincoln Electric หรือพันธมิตรช่องทางจำหน่ายละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรือหลักจรรยาบรรณนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานข้อกังวลของคุณผ่านสายด่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของเรา: <https://lincolnelectric.ethicspoint.com> สายด่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของเราอนุญาตให้มีการรายงานโดยไม่ระบุชื่อได้ เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวบางประเทศ Lincoln Electric จะไม่ยอมให้มีการโต้ตอบพนักงานหรือพันธมิตรช่องทางจำหน่ายที่รายงานเหตุการณ์ที่เป็นการละเมิดหรือสงสัยว่าเป็นการละเมิดโดยสุจริต

พฤษภาคม 2022